

# “บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์” ทาวน์โฮมสไตล์อเมริกัน คอร์ทเทจ ผ่อนคลาย สบาย อบอุ่นใจ เหมือนยามหนึ่งดู พระอาทิตย์ตกดินกับคนสำคัญ



“บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์” ทาวน์โฮมสไตล์อเมริกันคอร์ทเทจ  
ผ่อนคลาย สบาย อบอุ่นใจ เหมือนยามหนึ่งดูพระอาทิตย์ตกดินกับคนสำคัญ

มอนเทอเรย์ (Monterey) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยมีพื้นที่ติดกับอ่าวมอนเทอเรย์ ประกอบกับกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ท่าเรือตั้งแต่อดีต รวมไปถึงพื้นที่ทางธรรมชาติที่หลอมรวมกับชุมชนได้อย่างลงตัว ทำให้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้ว มอนเทอเรย์ยังเป็นพื้นที่ในฝันที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต พักอาศัย รวมไปถึงการสร้างครอบครัวอีกด้วย

แต่ท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมเมือง การจะหาที่พักอาศัยที่มีบรรยากาศในฝันแบบมอนเทอเรย์อาจเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับหลายๆ คน ซึ่ง “ดี-แลนด์ กรุ๊ป” สามารถตอบโจทย์ของคำถามนี้ได้สมบูรณ์แบบด้วยโครงการ “บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์ ศรีราชา-อัสสัมชัญ” โครงการทาวน์โฮมใหญ่ ใจกลางเมืองศรีราชา ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ บรรยากาศริมทะเล และกลิ่นอายประวัติศาสตร์เมืองท่าที่สำคัญ สร้างสมดุลแห่งวิถีธรรมชาติกับการใช้ชีวิตอย่างมีเอกลักษณ์

“บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์ ศรีราชา-อัสสัมชัญ” เป็นโครงการทาวน์โฮมใหญ่ บนพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ จำนวน 127 ยูนิต มี 2 รูปแบบ คือ เดอะ เซนโทร และ เดอะ โฟคอล ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใกล้ถนนเส้นหลักสามารถเดินทางเข้าตัวเมืองชลบุรี ได้สะดวกรวดเร็ว และยังใกล้กับแหล่งธุรกิจ แหล่งช้อปปิ้ง สถานศึกษา และโรงพยาบาล ให้คุณเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ภายในโครงการยังล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวจากธรรมชาติช่วยสร้างความสดชื่นพร้อมผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นการผสมผสานชีวิตในรูปแบบ Urban Life & Greenery ได้อย่างลงตัว

สำหรับจุดเด่นของโครงการ “บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์ ศรีราชา-อัสสัมชัญ” คงหนีไม่พ้นเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร ในรูปแบบของ “American Cottage” ที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ ทำให้อาคารอบอุ่น ผ่อนคลาย รับกับบรรยากาศของกลิ่นเกลือและลมทะเล พร้อมห้อมล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวสไตล์ “American Courtyard” ทำให้เกิดความลงตัวกันระหว่างบ้านและธรรมชาติสไตล์

อเมริกัน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและอารมณ์แบบมอนเทอเรย์ได้เป็นอย่างดี

และแม้ว่างานสถาปัตยกรรมจะโดดเด่นสุดๆ แล้ว ด้านฟังก์ชันการใช้งานก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยเนื้อที่การใช้งานสูงสุดถึง 118 ตารางเมตร และพื้นที่บ้านจำนวน 2 ชั้น ทำให้ได้บรรยากาศการพักอาศัยที่สะดวกสบายคล้ายกับอยู่บ้านเดี่ยว ทั้งยังใช้วัสดุคุณภาพสูงที่แข็งแรงทนทาน ให้ความรู้สึกมั่นคงได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ “บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์ ศรีราชา-อัสสัมชัญ” แตกต่างจากทาวน์โฮมทั่วไป คือ ห้องนอนที่มีให้ 4-5 ห้องเลยทีเดียว ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดรูม ที่มีวินโดว์เบย์และระเบียง สามารถรับกลิ่นไอธรรมชาติรวมถึงแสงแดดยามเย็นได้ทุกวัน ด้านห้องนอนเล็ก 2 ห้องเสริมด้วยคอนกรีตเคาน์เตอร์ เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้ทำกิจกรรมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ ผังก์ชันกันห้องนอนเล็กทั้ง 2 ห้อง ทำจากอิฐมวลเบา สามารถเชื่อมห้องนอนเล็กทั้งสองห้องให้กลายเป็นห้องนอนใหญ่ได้

นอกจากนี้ในตัวบ้านประกอบไปด้วยห้องน้ำ 2 ห้องที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน รวมถึงชั้นล่างที่มีทั้งห้องนั่งเล่น ห้องทานข้าว และห้องครัว รวมถึงไฮไลต์ที่บ้านหลังอื่นไม่มี อย่างห้องอเนกประสงค์ ที่สามารถดัดแปลงได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบาร์น้ำ ห้องหนังสือ ห้องสังสรรค์ หรือจะสร้างเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุก็ช่วยให้ตอบสนองชีวิตครอบครัวได้อย่างลงตัว

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ คือคลับเฮ้าส์สไตล์ “American Cottage” พร้อมสระว่ายน้ำแบบ “Cottage Pool” ที่มาช่วยเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตของคุณให้สมบูรณ์ไปอีกขั้น ไม่ว่าจะเลือกพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง หรือจะนั่งรับแสงแดดยามเย็นริมสระน้ำก็สร้างบรรยากาศอบอุ่น ผ่อนคลาย สร้างความสุขให้คุณได้ในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต

“บ้านดี เดอะมอนเทอเรย์ ศรีราชา-อัสสัมชัญ” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ “ดี-แลนด์ กรุ๊ป” รังสรรค์ขึ้นอย่างตั้งใจ เป็นความลงตัวของระหว่างธรรมชาติและประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่เติมไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้ทุกๆ ครั้ง ที่กลับมาบ้าน เหมือนกับการได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ “ผ่อนคลาย อบอุ่นใจ เหมือนยามนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกับคนสำคัญ”